

นายสกล แพงสระน้อย (2555). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
การค้นคว้าอิสระ รม.บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.วงพัทตร์ ภูพันธ์ศรี

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด จำนวน 384 คน โดยใช้ตารางการสุ่มของ Taro Yamane กำหนดความเชื่อมั่น 95% และใช้วิธีการเลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จนครบตามจำนวนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One way ANOVA กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 36-45 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้อยู่ระหว่าง 20,000-30,000 บาท และเป็นเจ้าของกิจการ

ผลการวิจัย โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ กลุ่มตัวอย่างต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดอยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลพบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ในทุก ๆ ด้าน รายได้ต่อเดือนที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบกับเทศบาลตำบลแห่งอื่น และควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคของพนักงานในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบล